




Cách để Cập nhật Thông tin về Cảnh báo Trường hợp Khẩn cấp

Dành cho Boulder, Erie, Jamestown, Lafayette, Longmont, Louisville, Lyons, Nederland, Superior, Quận Boulder Chưa hợp nhất, và Ward

Phương thức Cảnh báo Trường hợp Khẩn cấp	Tự động	Đăng ký	Tải xuống	Làm thế nào để có được nó
Quý vị	X			Để ý về môi trường xung quanh quý vị. Nếu quý vị nhìn, nghe, hoặc cảm nhận thấy mối nguy hiểm, hãy đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Cảnh báo Trường hợp Khẩn cấp Không dây (WEA)	X			Đảm bảo Cảnh báo Trường hợp Khẩn cấp Không dây (WEA) được bật trong cài đặt điện thoại di động của quý vị.
Tin Nhắn Văn Bản		X		Cần đăng ký. Tạo hoặc sửa đổi tài khoản của quý vị tại www.BOCOAlert.org .
Gọi điện		X		Cần đăng ký. Tạo hoặc sửa đổi tài khoản của quý vị tại www.BOCOAlert.org . Nếu bạn chặn hoặc sàng lọc cuộc gọi, hãy cân nhắc thêm 303-441-1400 làm địa chỉ liên hệ trong điện thoại của bạn và đặt tên cho địa chỉ liên hệ là “Chọn tham gia cảnh báo khẩn cấp”.
E-mail		X		Cần đăng ký. Tạo hoặc sửa đổi tài khoản của quý vị tại www.BOCOAlert.org .
Ứng dụng ReachWell 			X	Tải xuống ứng dụng ReachWell và truy cập thông tin cảnh báo bằng hơn 100 ngôn ngữ mà không phải chia sẻ thông tin cá nhân hoặc vị trí của quý vị. Người dùng sẽ nhận được tất cả cảnh báo được gửi đi ở tất cả các khu vực của Quận Boulder.



hiểu thuật ngữ cảnh báo khẩn cấp

Dành cho Boulder, Erie, Jamestown, Lafayette, Longmont, Louisville, Lyons, Nederland, Superior, Quận Boulder Chưa hợp nhất, và Ward

Mức độ Nghiêm trọng của Cảnh báo	Nội dung mô tả
Khuyến cáo	thông tin về tình huống khẩn cấp có khả năng ảnh hưởng đến khu vực. Được dùng để nâng cao cảnh giác.
Cảnh báo	Chuẩn bị để thực hiện hành động, hoặc hành động ngay lập tức nếu quý vị cần thêm thời gian để huy động nguồn lực.
Lệnh	Hành động ngay lập tức do tình huống đe dọa đến tính mạng.

Hành động	Nội dung mô tả
Leo lên vùng đất cao hơn	Chỉ thị di chuyển đến một địa điểm gần đó cao hơn vị trí hiện tại của quý vị. Điều này có thể có nghĩa là di chuyển lên sườn đồi gần đó, hoặc lên tầng cao hơn của tòa nhà.
Sơ tán	Chỉ thị rời khỏi khu vực ngay lập tức.
Trú ẩn Tại chỗ	Chỉ thị ở nguyên trong nhà cho đến khi tình hình không còn nguy hiểm nữa.
Người Mất tích/Gặp nguy hiểm	Thông tin về một người mất tích hoặc gặp nguy hiểm được chia sẻ để nâng cao cảnh giác của cộng đồng.
Nguy hiểm đã qua	Thông tin tiếp theo được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng xác định mối nguy hiểm không còn là mối đe dọa đối với cộng đồng.

Nội dung Cảnh báo

Cảnh báo được gửi đến người dân trong Quận Boulder và tất cả các thành phố, bao gồm cả các khu vực của Erie và Longmont mà kéo dài ra ngoài ranh giới của Quận Boulder.

Thông điệp cảnh báo sẽ bao gồm ngày, giờ, mức độ nghiêm trọng của cảnh báo, hành động, vị trí của khu vực bị ảnh hưởng, nội dung mô tả về mối nguy hiểm, khoảng thời gian diễn ra dự kiến, và liên kết để xem thông tin cảnh báo đầy đủ, cùng với bản đồ của khu vực bị ảnh hưởng.

Ví dụ về Thông điệp Cảnh báo: “Các cơ quan chức năng quản lý tình trạng khẩn cấp đã ban hành LỆNH SƠ TÁN vào lúc 14:12:49 hôm 12-19-2022 do vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực 2900 Block thuộc Sunshine Canyon.

Nhấp vào www.BOCO911Alert.org để xem bản đồ khu vực bị ảnh hưởng và thông tin chi tiết.”

